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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2567   

วันที่  13  กันยายน  2567  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นางลัคนา  พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
14. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอ 
15. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
16. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
19. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

21. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

22. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
23. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
24. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
25. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
26. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
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27. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
28. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
29. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
30. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
31. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
32. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
33. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
34. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
35. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
36. นายสังเวียน  วระไวย ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นางนันทพร     สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายเจริญ  สิทธิ์ประภากูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   
8. นายทรงศักดิ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นายคุณาวุฒิ  ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
11. นายภคพล     กันทรกิจโกศล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
12. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
14. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
15. นายโกเมศ  วารสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
16. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
17. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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18. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
19. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
20. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
21. นายสฤษด์ิ     สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
22. นายธรรวัจน์    วิลัยพิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
23. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
24. นายธนภัทร  วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
25. นายสัมฤทธิ์  ศรีประทุม ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
26. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงส์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
27. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
28. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
29. นางปราณี  ชัยมานะพร รกน.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
30. นางสขิลา  นิสีดา  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
31. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
32. นายยุทธิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
33. นายสมประสงค์ จันทะพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
34. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
35. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
36. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
37. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
38. นางสาวปัทมานันท์ จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
39. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
40. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
41. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
42. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
43. นายลือชา  มาศวรรณา รกน.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
44. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
45. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
46. นางมรกต  ลาวช่าง  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
47. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
48. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
49. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
50. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 



4  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 
 

51. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
52. นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
53. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
54. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 3 ประจำปี  
พ.ศ. 2567 วันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ 
- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 13 กันยายน 2567 ซึ่งได้จัดระเบียบวาระการประชุม 8 ระเบียบวาระ 
ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทู้ถาม (นางสาว 
จุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด เสนอกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)  ระเบียบวาระที่ 4 เรื ่อง  
ท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและ 
การรับคำแปรญัตติ 4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 6 เรื ่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ญัตติขออนุมติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และระเบียบวาระ 
ที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ ตรวจถูกต้องแล้ว นางพรธิพา ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 
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ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตัวแทนท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้อำนวยการกองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันท่ี 13 กันยายน 2567 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เร่ืองที่ 1 รายงานการรับบริจาคทรัพย์สิน ตามมติท่ีประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันท่ี 
25 เมษายน 2567 เห็นชอบให้ นายต่อพงษ์  เสนาเพ็ง กำนันตำบลเมืองบัว (ประธานชุมชนตำบล
เมืองบัว) ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร งบประมาณ 
300,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน และจัดกิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว โดยห้ามมิให้นำไปหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น และเมื่อ
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะบริจาคให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น 
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับบริจาคทรัพย์สินดังกล่าวจากนายต่อพงษ์  
เสนาเพ็ง แล้ว และได้ส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว เป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้
จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว เร่ืองที่ 2 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 ด้วยนายกองค์การ
บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งท่ี 3/2567 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความ 
เป็นจริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีนะคะ เนื่องจากขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการตรวจรายงานการประชุม  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขตเลือกต้ังที่ 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสนอกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ เชิญท่านจุรีภรณ์เสนอกระทู้ถามค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ ์เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากเขต 3 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ขอเสนอกระทู้ถามนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ท่ีได้ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 26 
สิงหาคม 2567 ดังต่อไปนี้ 

 1. โครงการท่ีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกเงินไปแล้วมีกี่โครงการ 
 2. โครงการท่ีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินมีกี่โครงการ 
 3. โครงการท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญามีกี่โครงการ โครงการใดบ้าง 
 4. โครงการท่ียังไม่มีผู้รับจ้างและยังไม่ได้ทำสัญญามีกี่โครงการ โครงการใดบ้าง 
 5. ขอทราบเหตุผลในการดำเนินการล่าช้าเนื่องจากสาเหตุอันใด 
 และขอทราบสถานะการเงินการคลัง ในหมวดรายรับท่ีเกิดจากรายได้จัดเก็บเองและรายได้ท่ีรัฐบาล

เก็บแล้วจัดสรรให้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะ 
ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกตอบกระทู้ถามค่ะ 
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณสำหรับท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร นะครับ กับความ
ห่วงใย ซึ่งทราบว่าในช่วงที่ผมมาเป็นนายก อบจ. ปีที่แล้ว ท่านก็ถาม ก่อนผมมาเป็นนายกท่าน  
ก็ถาม เพราะผมได้สอบถามแล้วว่า ที่ผ่าน ๆ มามันมีเหตุการณ์ลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้ทุกปี  
ท่านจุรีภรณ์ท่านก็ได้สอบถามเกือบทุกปี ถ้าถามผมว่าช้า เพราะเหตุใด ช้าเพราะมันช้าครับ  
ผมเข้าใจนะครับว่า ท่านจุรีภรณ์เองก็คงจะอึดอัดท่ีจะต้ังกระทู้ถามในลักษณะแบบนี้ ถ้าจะต้องมา
ถามทุกปี ๆ ผมเองก็อึดอัดใจที่ต้องมาตอบกระทู้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็เลยคิดว่า มันต้องหา
วิธีการในการจัดการ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ ก็เลยต้ังใจว่า เดือนตุลาคมนี้ ผมจะ
นัดประชุมเจ้าหน้าที่กองที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องมาร่วมประชุมกับผม และขอ
รายละเอียดทุกขั้นตอน ต้ังแต่เริ่มทำจนได้ผู้ประกอบการมีกี่ขั้นตอนและใช้ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
นานเท่าไหร่ และใครเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน นี่คือเดือนตุลาคมผมจะนัดประชุม คือผม
ไม่อยากให้ปลายปีงบประมาณ 68 เดี๋ยวท่านก็มาถามอีก แต่ที่ท่านถามวันนี้ผมขออนุญาตแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับว่า ปี 68 คงต้องมีการจัดการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับ ส่วนที่ท่าน  
ถามมา ผมก็ให้เขาไปทำบันทึกมานะครับ ผมจะอ่านตามบันทึกท่ีเขาทำมานะครับ โครงการท่ีอยู่ใน
ข้อบัญญัติที่ดำเนินการทำสัญญาแล้ว จำนวน 80 โครงการ และเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 11 
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โครงการในรอบท่ี 1 มีจำนวนท้ังหมด 22 โครงการ รอบท่ี 2 จำนวน 79 โครงการ ทำสัญญาไปแล้ว 
80 โครงการ และเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน 11 โครงการนะครับ ท้ังรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 โครงการท่ี
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 118 โครงการ ยังไม่เบิกจ่าย 107 โครงการ โครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการทำสัญญาจ้างและเป็นโครงการที่เนื ่องจากรอระยะเวลาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง 
จำนวน 19 โครงการ รายละเอียดผมทราบว่า เขาแนบให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้วนะครับ โครงการ 
ที่ยังไม่มีผู้รับจ้างและยังไม่ได้ทำสัญญาจ้าง จำนวน 23 โครงการ เหตุผลในการดำเนินการล่าช้า   
กองช่างรายงานว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการรายงานสภาในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและ
เอกสารตามบันทึกข้อความของกองช่างนะครับ ที่ทำบันทึกมาให้ผมได้อ่านให้ท่านฟังนะครับ  
ส่วนสถานะการเงินการคลังในหมวดรายได้ที่จัดเก็บ จำนวน 37,431,504.35 บาท และรายได้  
ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 479,114,787.95 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้กับทุกท่าน  
ไปแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตตอบกระทู้ท่านจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้ตอบกระทู้ของท่านจุรีภรณ์ เอื้อไพจิตร ไปแล้ว ท่านจุรีภรณ์ มีสอบถามเพิ่มเติม 
ไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 

นางสาวจุรีภรณ์ ท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์ เอื ้อไพจิตร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร
นะคะท่ีได้กรุณาตอบกระทู้ถาม ซึ่งก็แนบรายละเอียดคำช้ีแจงจากกองช่าง กองคลัง กองพัสดุ ก็ทำ
ให้ทราบว่า 155 โครงการท่ีเราต้ังไปในปีงบประมาณ 2567 ตอนนี้ก็มีจำนวน 17 โครงการท่ีจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแล้วเรียบร้อย และยังคงเหลืออีก 
141 โครงการท่ียังอยู่ในขั้นตอนของกองช่างบ้าง กองพัสดุบ้าง ซึ่งใน 141 โครงการนี้ก็ล้วนแต่เป็น
ความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชน ซึ่งเมื่อวานตัวดิฉันเองก็มีโอกาสลงพื้นที่ไปร่ วมงาน
ฌาปนกิจที่บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง พี่น้องประชาชนก็สอบถามมาว่าเมื่อไหร่จะมาทำถนน 
ให้สักที ในที่สุดก็ได้อัดเป็นคลิปมาเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านประธาน ขออนุญาตแชร์คลิปลงไปใน  
ไลน์ของกลุ่มพวกเรา เพราะว่าพี่น้องฝากมาถึงท่านนายกนะคะ ในส่วนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วย 
กับท่านนายกนะคะว่า เราก็คงจะต้องเร่งรัดและก็ขอระยะเวลาว่าแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่การทำ TOR จนถึงการประกาศงานใช้เวลาระยะกี่วัน จากที่ไปศึกษามา ก็จะอยู่ในห้วง 35 วัน 
ไม่เกินนี้ แต่ว่าอันนี้ก็คือล่วงเลยไปเกือบ 1 ปีแล้ว พี่น้องประชาชนก็รอแล้วรอเล่านะคะ ตอนนี้ก็จะ
พอทราบแล้วว่าโครงการแต่ละโครงการของพี่น้องหรือว่าของตัวดินฉันเองอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะ 
อยู่ในกองช่างหรือว่าติดอยู่ท่ีกองพัสดุ ซึ่งตอนนี้ก็ทราบมาว่าสำนักงบประมาณก็มีหนังสือถึงองค์กร
ให้มีการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันในส่วนของรายจ่ายงบลงทุนให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ ก็ฝาก
ท่านนายกช่วยเร่งรัดให้ด้วยนะคะ ประชาชนก็รออยู่และจะได้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ด้วยส่วนหนึ่ง สำหรับในส่วนของรายรับชี้แจงมา ณ วันที่ 30 สิงหาคม ก็บอกว่ามีรวมรายรับจริง 
สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 29,047,592.30 บาท ก็ทราบว่าในส่วนนี้ได้เอาไปจัดทำเป็น
งบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ไปแล้วนะคะ และทราบว่าประมาณวันที่ 20 น่าจะเป็นอะไร 
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ที่สิ้นสุดประมาณการรายรับได้แน่ชัด ก็คาดหวังว่า อบจ.ร้อยเอ็ด คงจะมีโอกาสได้ทำข้อบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และฝากด้วยนะคะว่า ถ้ามีโอกาสโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอำเภอเมืองก็ยังมีปัญหาความเดือดร้อนก็ยังคงรอการดำเนินการจาก
ท่านนายกอยู่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกก็ได้ตอบกระทู้ของท่านจุรีภรณ์ ไปแล้วนะคะ และท่านจุรีภรณ์ ก็น่าจะได้รับคำตอบแบบ
สมบูรณ์แล้วนะคะ ต่อไปก็จะขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ รายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้
ส่งรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติตามร่างเดิม ใหป้ระธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้วนะคะ ขอเชิญประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติเสนอรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 

นางนวรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางนวรัตน์  พาโคกทม เลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเสนอรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติ  
ร่างข้อบัญญัติได้พิจารณา ซึ่งกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต้ังแต่วันท่ี 4 - 6 กันยายน 2567 
ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2567 
นั้น 
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บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติแล้ว ปรากฏผลดังนี้ 
1. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ประกอบด้วย 

 1.1 นายธนพล  โอฆะพนม  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  กรรมการ 
 1.3 นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร  กรรมการ 
 1.4 นางนวรัตน์  พาโคกทม  กรรมการและเลขานุการ 

2. ผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้มาช้ีแจงต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีดังนี ้
   2.1 นายพิสิษฐ์ศักดิ์  ไวนิยมพงศ์  ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
   2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ปรากฏผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ 
           พ.ศ. 2567  
           ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบัญญัติทันทีภายหลังท่ีได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
          ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปอีก จำนวน  38,122,800  บาท จำแนกเป็น 
            ด้านการเศรษฐกิจ 
            - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  37,324,038  บาท 

 ด้านการดำเนินงานอื่น 
            - แผนงานงบกลาง  จำนวน  798,762  บาท 
   รวมประมาณการรายจ่ายท้ังส้ิน  จำนวน  38,122,800  บาท 
           ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ 
       อนุมัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
        การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ไม่มีผู้แปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข 
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4. มีบางรายการที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น ซึ ่งไม่
กระทบกับหลักการและวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง
และตรงกับสภาพความเป็นจริง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบร ิหารส่วนจังหว ัดร้อยเอ็ด พร้อมบันทึกรายงานผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามร่างเดิมให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตามร่างเดิม เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดช้ีแจงระเบียบต่อท่ีประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 50  
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  
ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับ  
คำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปล่ียนแปลงมตินั้นอีก ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้  
ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ เรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ครับ 

ประธานสภาฯ จากรายงานและบันทึกความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการรับคำแปรญัตติ ซึ่งไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  
และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้มีมติมติเห็นชอบตามร่างเดิม ทั้งนี ้ ไม่มีการสงวน
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ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่สอง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมค่ะ 
เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีประธานจะถามมติท่ีประชุมว่า เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติหรือไม่ เชิญเลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุมค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นด้วยกับ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
กับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินะคะ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  35       เสียง 
  ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ   - เสียง 
  งดออกเสียง      - เสียง  

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 2 ครบถ้วนแล้วนะคะ ในนามของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ท่านได้เสียสละเวลามาปฏบิัติ
หน้าท่ีจนแล้วเสร็จ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 แล้ว 
ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
โดยไม่มีการอภิปรายตาม ข้อ 52 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณา 
ยกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นะคะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  35 เสียง 
  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง    - เสียง 
 เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 3 แล้ว ต่อไปประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการจัดส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 เป็นลำดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกค่ะ 

นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ถือว่าเป็นความโชคดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่ีเราได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
ต้องขอเรียนที่ประชุมได้ทราบว่า ในการทำข้อบัญญัตินี้ด้วยงบประมาณมีจำนวนจำกัด อาจจะไม่
ตรงกับความต้องการของสมาชิกที่ได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนใน  
พื้นท่ีมา แต่ด้วยเรามีห้วงระยะเวลาจัดทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมและเราพิจารณาในส่วนท่ีประกอบกัน 
ก็เลยได้ข้อบัญญัติที่เพิ่มเติมมา อาจจะไม่ตรงใจกับสมาชิกมากนัก แต่ก็ขอเรียนทุกท่านว่า ไว้มี
งบประมาณเพิ่มเติมจะพยายามจัดสรรดูแลในเขตต่าง ๆ ให้ได้รับงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ต้องขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ที่ทำงานอย่างแขง็ขัน 
ขอบคุณสมาชิกที่อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ขอบคุณที่ประชุมครับ ขอบคุณ
ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนท่ีจะเสนอญัตติ ผมขอแก้ไขตัวเลขและข้อความในญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้
จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อ 2 ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
จากข้อ 1.2.1 เป็น 2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1,448 รายการ  รวม 12,509,908 บาท   
จากข้อ 1.2.2 เป็น 2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 139 รายการ รวม 1,625,794 บาท 
จากข้อ 1.2.3 เป็น 2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 326 รายการ  
รวม 7,356,333 บาท 
จากข้อ 1.2.4 เป็น 2.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 588 รายการ รวม 9,177,681 บาท 
จากข้อ 1.2.5 เป็น 2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 27 รายการ รวม 402,100 บาท 
จากข้อ 1.2.6 เป็น 2.6 ครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 44 รายการ รวม 566,200 บาท 
จากข้อ 1.2.7 เป็น 2.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ รวม 242,257 บาท 
จากข้อ 1.2.8 เป็น 2.8 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 70 รายการ รวม 1,969,790 บาท 
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จากข้อ 1.2.9 เป็น 2.9 ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ รวม 5,000 บาท 
และในข้อ 2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ขอแก้ไขเป็น ข้อ 3 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ข้อ 2.1 ขอแก้ไข
เป็น ข้อ 3.1 และจากงบประมาณ จำนวน 39.600 บาท ขอแก้ไขเป็น 39,600 บาท เนื่องจาก
พิมพ์คลาดเคล่ือน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอแก้ไขตัวเลขและข้อความในญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด  ในข้อ 2 ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
จากข้อ 1.2.1 เป็น 2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จากข้อ 1.2.2 เป็น 2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จากข้อ 1.2.3 เป็น 2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จากข้อ 1.2.4 เป็น 2.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 
จากข้อ 1.2.5 เป็น 2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จากข้อ 1.2.6 เป็น 2.6 ครุภัณฑ์เกษตร 
จากข้อ 1.2.7 เป็น 2.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จากข้อ 1.2.8 เป็น 2.8 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จากข้อ 1.2.9 เป็น 2.9 ครุภัณฑ์สำรวจ 
และในข้อ 2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ขอแก้ไขเป็น ข้อ 3 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ข้อ 2.1 ขอแก้ไข
เป็น ข้อ 3.1 และจากงบประมาณ จำนวน 39.600 บาท ขอแก้ไขเป็น 39,600 บาท เนื่องจาก
พิมพ์คลาดเคลื่อน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการ
แก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปล่ียนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนช่ือ
จากการเป็นผู้รับรองหรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัด
เข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปรญัตติในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับคำยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดยินยอมให้แก้ไขตัวเลขและข้อความในญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดไม่ยินยอมให้แก้ไขตัวเลขและข้อความตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ กรุณายกมือค่ะ ไม่มี 
นะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติยินยอมให้แก้ไขตัวเลขและข้อความในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ในข้อ 2 ครุภัณฑ์ ดังนี้ 
จากข้อ 1.2.1 เป็น 2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จากข้อ 1.2.2 เป็น 2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จากข้อ 1.2.3 เป็น 2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จากข้อ 1.2.4 เป็น 2.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 
จากข้อ 1.2.5 เป็น 2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จากข้อ 1.2.6 เป็น 2.6 ครุภัณฑ์เกษตร 
จากข้อ 1.2.7 เป็น 2.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จากข้อ 1.2.8 เป็น 2.8 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จากข้อ 1.2.9 เป็น 2.9 ครุภัณฑ์สำรวจ 
และในข้อ 2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ขอแก้ไขเป็น ข้อ 3 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ข้อ 2.1 ขอแก้ไข
เป็น ข้อ 3.1 และจากงบประมาณ จำนวน 39.600 บาท ขอแก้ไขเป็น 39,600 บาท นะคะ 

ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขออนุมติั 
ใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุข 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  เหตุผล หน่วยบริการสาธารณสุข  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ 213 แห่ง มีความจำเป็นต้องการขอ
อนุมัติเพื่อใช้จ่ายเงินบำรุงฯ ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื ้นที ่ ดังนี้  1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
ของ รพ.สต.บ้านบัวหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง ได้รับงบประมาณจาก สปสช. เขต 7 ให้ดำเนินการ
จัดหาในปี พ.ศ. 2567 จำนวน 18,304 บาท และขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อนำเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ไปสมทบ จำนวน 8,896 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 27,200 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 3 2. ครุภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
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ประจำปี พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 19 อำเภอ 213 แห่ง จำนวน 2,650 
รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 33,855,063 บาท ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด  แยกประเภทของครุภัณฑ์ ดังนี้  2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1,448 รายการ 
รวม 12,509,908 บาท 2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 139 รายการ รวม 1,625,794 บาท 
2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 326 รายการ รวม 7,356,333 บาท 2.4 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 588 รายการ รวม 9,177,681 บาท 2.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  
27 รายการ รวม 402,100 บาท 2.6 ครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 44 รายการ รวม 566,200 บาท  
2.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ รวม 242,257 บาท 2.8 ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ จำนวน 70 รายการ รวม 1,969,790 บาท 2.9 ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ   
รวม 5,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบ (หน้าท่ี 4 - 168) 3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขออนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 3.1 โครงการปรับปรุงประตูด้านหลัง รพ.สต. 
บ้านโนนสว่าง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 3.66 เมตร สูง 2.10 เมตร รายละเอียด
ตามแบบและประมาณการราคาจากกองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด งบประมาณ จำนวน 39 ,600 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 169 รายละเอียดปรากฏตามญัตติที่ได้นำส่งให้ทางสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไปแล้วนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้
จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภท 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุข  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่าน 
ดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธานสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดารณี  ศรีดารา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้
จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในระเบียบวาระท่ี 5 จะเห็นว่าเอกสารของเรานั้น ก็จะมีอยู่อีกไม่เยอะ ไม่ค่อย
หนาค่ะ จากท่ีอ่านหลักการและเหตุผลนั้นก็เห็นว่ากฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและ  
การบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้ (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ข้อ 6 วรรคสาม การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม  
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(5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมติั  
จากข้อกฎหมายนั้นจะเห็นว่า ครุภัณฑ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
และการใช้งบประมาณของปี 2568 เปรียบเสมือน งบปี 2568 ของ รพ.สต. ซึ่งมีจำนวนประมาณ  
33  ล้าน ตัวเลขกลม ๆ นะคะ มีอยู่ 19 อำเภอ ซึ่งพวกเราก็มีข้อข้องใจนะคะ อีก 1 อำเภอ คือ
อำเภอเมยวดี ท่ีไม่ได้เสนอใช้จ่ายมีเหตุผลกลใดหรือเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วนะคะ กับอีกประการ
หนึ่งดิฉันจะพูดเสมอนะคะว่า งาน รพ.สต. มาอยู่กับเราถือว่าเป็นงานใหม่กับองค์การบริหารสว่น
จังหวัดร้อยเอ็ดเอง ทางท่านผู้อำนวยการ รพ.สต. แต่ละ รพ.สต. จะเห็นว่าสิ่งใดที่ขาดแล้วพร้อม 
ที่จะจัดซื้อจัดจ้างก็เสนอมายังผู ้บริหาร แต่พวกเราก็ยังพูดอยู่ตลอดเวลาค่ะว่า ยังไงก็แล้วแต่
อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของ รพ.สต. ว่าให้สมาชิกแต่ละอำเภอได้เข้าไปมีส่วนร่วม
เพราะถือว่าถ้าเรามาถามกันในสภาใหญ่การชี้แจงอาจจะเยอะมาก เพราะว่าเนื้อหาสาระนั้น มีถึง 
19 อำเภอ 213 แห่งท่ีขอมาประมาณ 33 ล้านเกือบ 34 ล้าน ดิฉันพูดอยู่เสมอว่าเราประชุมโต๊ะเล็ก
ก่อนได้หรือไม่ แต่ละอำเภอให้ประชุมก่อนได้หรือไม่ ดิฉันได้สอบถามเพื่อนหลายๆอำเภอ พวกเรา
เองก็ไม่ได้รับเชิญ อำเภอใดที่ท่านได้รับเชิญก็ถือว่าท่านได้รับข้อมูลได้เห็นข้อมูลแต่ละอำเภอท่ี  
พี่น้องประชาชนจะได้รับบริการ จาก รพ.สต.ของพวกเรา ดิฉันฝากท่านประธานไปยังผู ้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือตัวแทนของ รพ.สต. ว่าให้ได้เชิญท่านสมาชิสภา เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมว่าสิ่งใดที่ขาด
ตกบกพร่องหรือจำเป็นจะต้องซื้อ วันนี้ดิฉันเองก็ยังเป็นห่วงว่าอีก 1 อำเภอ คืออำเภอเมยวดีท่านมี
เครื่องไม้เครื่องมือครบหรือยังอีก 16 แห่ง เพราะเราขอมา 213 แห่ง ซึ่งเราดูแลท้ังหมด 229 แห่ง 
ขาดอีก 16 แห่งใน 16 แห่งนี้ ปี 68 ท่านไม่มีแผนงานในการใช้จ่ายเงินเลยหรือ ไม่ว่าจะเป็นค่าเส่ือม  
เงินบำรุง พวกเราเองก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าค่าเสื่อมคืออะไร วันนี้ดิฉันก็อยากทราบว่า ค่าเสื่อม
คืออะไร เงินจำนวนนี้สองจำนวนนี้บวกกันแล้วสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่องนะคะ เพราะ
ก่อนหน้านี้ดิฉันก็พยายามพูดเสมอว่าเราพยายามประชุมในห้องเล็กก่อนได้หรือไม่ เพราะเอกสาร
ของพี่น้อง รพ.สต.มากมายเหลือเกิน พัสดุในวันนี้เปรียบเสมือนปี 68 ท้ังปี ของ รพ.สต.ท่ีจะบริหาร
จัดการที่จะซื้อในสิ่งที่ขาดและมีความจำเป็นที่จะเอามาใช้ในสำนักงาน ดิฉันเข้าใจค่ะ แต่ว่าด้วย
ความที่พวกเราเองทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็น รพ.สต.ผ่านมายังผู้บริหาร แล้วกฎหมายนั้นก็ ให้
อำนาจกับสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ พวกเราเองก็อยากเห็นการขับเคล่ือนไปพร้อม ๆ กันไม่ว่าจะเป็น
การทำงานของ รพ.สต. พวกเราดีใจนะคะท่ี รพ.สต.มาอยู่กับพวกเราเปรียบเสมือนว่าพวกเราก็ได้
ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน แต่ก็อยากให้ รพ.สต.เห็นความสำคัญของพวกเราด้วยนะคะ ไม่ว่า
กิจกรรมใด ๆ สมาชิกสภาทุกเขตอำเภอ ทุกเขตพื้นที่ก็อยากไปมีส่วนร่วม หรือแม้กระทั่งการที่จะ
มาขอสภาในวันนี้พวกเราเองก็อยากจะให้เชิญประชุมโต๊ะเล็กก่อน เพื่อท่ีเราจะได้ดูข้อมูลและส่ิงท่ี
พวกเรายังไม่ได้เรียนรู้ในการใช้จ่ายเงินนะคะ จริง ๆ แล้วมันเป็นอำนาจของ ผอ.รพ.สต.นะคะ  
ว่าสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปท่านสามารถขอซื้อได้นะคะ ถือว่าพวกเราเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง 
ในฐานะประชาชนผู้ใช้บริการพวกเราเองก็อยากเห็นความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินท่ีผู้อำนวยการได้
จัดซื้อจัดจ้างไปที่ได้ขอซื้อมา ตรงนี้ก็อยากฝากนะคะ ฝากทุกครั้งเพราะพวกเราอยากเห็นทุกคน  
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ขับเคล่ือนไปพร้อม ๆ กัน ดิฉันมั่นใจค่ะว่า ทุกคนทำงานในกรอบของข้อกฎหมายแต่ในหน้าท่ีของ
การเป็นสมาชิกก็ดีหรือเป็นประชาชนในการใช้บริการก็ดี หากกฎหมายนั้นให้อำนาจพวกเราเข้าไป
ดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
ในเรื่องของ รพ.สต.นั้น ได้ให้เห็นคุณค่าของสมาชิก ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงต่อท่านสมาชิกสภาค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม จริง ๆ 

เท่าที่ผมฟังท่านดาราณี  ศรีดารา ท่านอภิปราย ท่านไม่ได้ขัดข้องหรอกครับ เรื่องการที่จะอนุมัติ
งบประมาณให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่ร้องขอมา ส่วนที่อำเภอเมยวดี  
ไม่มีการร้องขอเข้ามา อาจเนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นในเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ร้องขอมา ส่วนข้อฝาก
ถึง รพ.สต.ทุกแห่งในการที่จะทำข้อบัญญัติหรือการใช้จ่ายเงิน ท่านก็คงอยากมีส่วนเข้าไปช่วย
วิเคราะห์ ช่วยเสนอแนะ วันนี้มีท่านประธานคณะกรรมการประสานงานระดับอำเภอมาร่วมประชุม
ด้วยนะครับ ท่าน ผอ.สัมฤทธิ์มาก็ถือว่า ท่าน สจ.ดาราณี ฝากผ่านท่านไปนะครับ ท่านก็ให้คำแนะนำ
กับคณะกรรมการประสานงานอำเภอทุกอำเภอและ รพ.สต. ทุกแห่งนะครับ ขอบคุณครับ  
ท่านประธานครับ  

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุม 
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุข  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยบริการสาธารณสุข  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(เงินเหลอืจ่าย) ไปต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่  

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา งานก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ตามความในข้อ 27  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ รายละเอียดดังนี้ โอนลด แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  หน้า 240 ข้อ 1.4.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
งบประมาณต้ังไว้ 300,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอโอนลด จำนวน 67,200 บาท  
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัด
ร้อยเอ็ด (เสาประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย) งบประมาณ 96,000 บาท รายละเอียดโครงการตาม 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด ตามแบบ อบจ.รอ. เลขท่ี 371/2567 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 4/2567หน้าท่ี 20 ข้อท่ี 2  2. โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (โครงป้ายขอบสนาม) งบประมาณ 171,000 บาท  
รายละเอียดโครงการตามที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด  ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขท่ี 372/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 4/2567 
หน้าท่ี 20 ข้อท่ี 2 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 267,200 บาท จึงเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย)  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 
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ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ 
หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุม
ครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(เงินเหลือจ่าย) ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติค่ะ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินเหลือจ่าย) แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานและ 
งานเดียวกัน ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เนื่องจากโครงการเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2568 
เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนพื้นที่ดำเนินการ กองช่างจึงดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ
ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีสภาพชำรุดเสียหาย จำเป็นต้อง
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ดำเนินการปรับปรุงเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอโอนงบประมาณ
ตามโครงการเดิมไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุง
ถนนลาดยาวผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุร ี- ทางหลวงหมายเลข 23 
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. 
เลขที่ 259/2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ข้อ 340 หน้า 254 งบประมาณต้ังไว้ 2,000,000 บาท ขอโอนลด 2,000,000 บาท โอนต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างถนนลาดยาวผิวจราจร Asphaltic 
Concrete สายทางหลวงหมายเลข 2043 - บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 370/2567 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
5/2567 ข้อ 241 หน้า 464 จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม ่สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุม
นะคะ เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุม 
มีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ นะคะ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง  อื่น ๆ  
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอื่น ๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านวรการค่ะ 
นายวรการ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ กระผมนายวรการ กมลเลิศ  

จากอำเภอหนองฮีครับ ท่านประธานครับ วันนี้ผมมีเรื่องดี ๆ ที่จะเล่าสู่ประธานฟังอยู่ 2 เรื่อง  
เรื่องแรกเป็นเรื่องทางการศึกษา เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานตลาดนัด
วิชาการหรืองานมหกรรมตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Open house academic of 
learning ท่ีโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ซึ่งมีความประทับใจในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง สมควร
ได้รับการยกย่องในงานวันนั้นครับ เสียดายอยู่นิดหนึ่งว่า นายกติดธุระก็ได้มอบหมายให้ท่านรองปลัด
ไปทำหน้าท่ีประธาน ท่านประธานครับในวันนั้นมีโรงเรียนต่างสังกัด ไม่ว่าจะเป็น สพม. สพป. ร่วม ๆ 
30 โรงเรียน มีบูธที่ไปจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนองค์กรเอกชน ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องที่มารับบริการและที่มาใช้บริการนะครับ  
และตรงนี้เป็นการแสดงศักยภาพโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโดยเฉพาะวันนั้น 
ตัวแทนโรงเรียนที่มาเกือบทั้งหมดเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงถึง
ความสามารถ แสดงถึง vison ของผู้บริหารในอันท่ีจะประกาศเกียรติคุณของโรงเรียนสังกัด อบจ. 
ถ้าเป็นไปได้ในโอกาสต่อไป อยากจะเห็นได้เชิญแข่งขันทักษะในด้านวิชาการ ในอำเภอพนมไพร 
อำเภอหนองฮีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็เยอะ ถ้าเราจัดแข่งขันด้านวิชาการขึ้นมา เราจะรู้จักตัวเรา
เองว่า ในด้านวิชาการเราอยู่ขนาดไหน เราจะได้พัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับ บางครั้งได้ยินเขาพูด
ไปว่า โรงเรียนสังกัด อบจ.จะได้รับงบประมาณเยอะ แต่วิชาการไม่เท่าไหร่ ถ้ามาจัดกิจกรรมที่มี
การแข่งขัน อาจจะเป็นด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ เชิญให้ร่วมแข่งขัน เราก็จะรู้ลำดับ 
เพื่อนครูเราก็จะได้อัพเกรดตัวเองขึ้น และอยากจะเห็นการท่ีโรงเรียนในสังกัด อบจ.เรา ไปร่วมงาน
ให้เยอะ ๆ หรือผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับ แต่ก็ทราบว่าโครงการตัวนี้เป็น work practice 
ของ อบจ. ในเรื่องการจัดบริการสาธารณะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สนับสนุนด้านงบประมาณให้
มากขึ้นนะครับ ขอขอบคุณในส่วนนีน้ะครับ ในส่วนท่ีสอง ในวันท่ี 26 สิงหาคม ท่ีผ่านมาช่วงประมาณ
บ่าย 3 โมง ไลน์ของกลุ่มอำเภอหนองฮีได้ปรากฏขึ้น แล้วเขาก็บอกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล 
ดูกอึ่ง โดยการนำของท่านนายกอนันต์สิทธิ์ ตรีขาน พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาถนนสาย อบจ.รอ.1049 
ระหว่างบ้านหนองแห้ว - บ้านดูกอึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้สัญจรไปมา ก็ถือว่า
เป็นความโชคดี เขารอไม่ไหว พอหลังจากท่ีดูแล้ว ผมก็โทรหาปลัดก่อน ปลัดก็บอกว่า ทำไมใจร้อน
จังครับ เขาก็ตอบบอกว่า ถ้ารออีกเกรงว่าพี่น้องที่สัญจรไปมาอาจจะได้รับอันตราย ก็เลยใช้
งบประมาณท่ีมี เป็นการซื้อวัสดุซ่อมแซม เป็นซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ถุงละ 100 กว่าบาท 300 ถุง 
ก็อยากจะนำเรียนว่า ถ้าเรามี อบต.ต่าง ๆ หรือเทศบาลท่ีถนนของ อบจ.เราตัดผ่านให้ความร่วมมือ
หรือให้ความอนุเคราะห์ก็คงจะดี ถือว่าเป็นตัวอย่างในทางที่ดี แต่ก็จะสวนทางอยู่กับเวลา พอเรา
ทำแผน แผนท่ีเราไปทำท่ีระดับอำเภอ เขาบอกว่า โครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบต.หรือเทศบาล 
แต่ตัวนี้มันไม่เกินศักยภาพของ อบจ.หรอกครับ แต่ว่ามันล่าช้า และถนนเส้นอยู่ในอำเภอหนองฮี 
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เรียนตรง ๆ ให้ฝ่ายบริหารได้ทราบก็คือ เวลามีถนนชำรุดทรุดโทรม โดยการร้องเรียนของชาวบ้าน 
ของผู้สัญจรผ่านไปมา ก็จะทำหนังสือผ่านมาทาง อบจ. และติดต่อเจ้าของเรื่องโดยตรง คำถามแรก
ที่จะได้รับคำตอบก็คือ ทำเรื่องมาหรือยัง พอตอบว่าทำมาแล้ว เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูป ทำแผน  
ถามมาอีก 2-3 ครั้ง ก็จะตอบว่า ตอนนี้กำลังจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกรอ รอจน 
ตาจะบอด คือภาษาอีสานคือตาลอก คือรอนานจนเกินไป ในเรื่องนี้ผมว่า จะนำเรียนท่านนายก 
ในวันที่ 29 ที่เป็นงานตลาดนัดวิชาการที่โพธิ์ทองพิทยาคม พอดีท่านไม่มา พอทราบว่าท่านไม่มา 
หลังจากเลิกงานก็โทรคุยกับท่านนายก ท่านก็บอกว่าประสานกับทางฝ่ายซ่อมบำรุงไว้ ผมติดต่อ
ผ่านทางฝ่ายซ่อมบำรุงไป ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังเหลืออีกเส้นหนึ่งอยู่ท่ีธวัชบุรี หลังจากนั้นก็จะทำ
แผนออกสำรวจในครั้งต่อไป ผมก็ไม่ทราบว่าจะนานเท่าไหร่ เราอยากจะเห็นในการช่วยเหลือพี่นอ้ง
ประชาชน เราไม่บอกว่า มันทรุดโทรมมากแค่ไหน ถ้าเราไปเห็น เดี ๋ยวเราก็จะรู ้ ถ้าพูดไปก็ว่า 
อาจจะเป็นข้อมูลท่ีไม่ตรง เราอยากไปเห็นด้วยกัน ผมยังอิจฉานิด ๆ กับท่านรองประธานอยู่นะครับ 
ด้วยความปรารถนาดีของท่าน เพราะว่าเขตของท่านรองประธานกับผมอยู่ติดกัน ท่านก็บอกว่า 
คุณพี่ตอนนี้หน่วยซ่อมบำรุงอยู่พนมไพรแล้วนะ เพื่อสะดวกกับการเคล่ือนย้าย ลองประสานดูสิเผ่ือ
ได้รับการอนุมัติช่วยเหลือ ก็คาดว่าอีกไม่น่าจะเกิน 3 เดือนครับท่านประธาน ก็ฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังท่านฝ่ายบริหารช่วยดูแลด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านประไพค่ะ 
นายประไพ กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ใคร่ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะบริหาร เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมมี
ความเดือดร้อนหนักมากท่ีสุดก็คือ เรื่องถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นถนนสายท่ีเราได้รับถ่ายโอน
มาจากทางหลวงชนบท คือจากอำเภอหนองฮีไปยังบ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย 
ระยะทางท่ีมีปัญหามากท่ีสุดประมาณ 2,500 เมตร สร้างความเสียหายเดือดร้อน พี่น้องประชาชน
ที่สัญจรไป-มาได้รับอันตรายหลายต่อหลายครั้ง เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ เป็นแอ่งก็มี ถนนจาก
บ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย ไปบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี 
ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะบริหาร ได้ช่วย
พิจารณาดูแล หากมีงบประมาณในส่วนหนึ่งส่วนใดที่พอจะมาดูแลนะครับ คือซ่อมสร้าง ก็คงจะ  
ไม่มากเท่าไหร่ ก็ฝากกราบนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านบุญเลิศค่ะ 
นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมบุญเลิศ อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย เขต 3  ผมอยากจะนำเรียนท่านประธานฝากไปยัง
ฝ่ายบริหาร ในเรื่องของการศึกษาสักนิดหนึ่งนะครับ ต่อยอดกับ ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ท่านวรการ 
คือสืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคมท่ีผ่านมา ทางโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนใน
สังกัดของเรานะครับ ได้มีการจัดงานตลาดนัดทางการวิชาการและมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
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ในบริเวณโรงเร ียน ซ ึ ่งว ันน ั ้นท่านนายกท่านติดภารกิจ ท่านมอบหมายให้ท่านรองปลัด  
ไปทำหน้าท่ีเป็นประธาน พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา และยังมีท่านผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดของเราหลาย ๆ แห่งไปร่วม ในการไปร่วมกิจกรรมในวันนั้น ก็จะมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ซึ่งอยู่ในเขตบริการของเรา ซึ่งตรงนั้นเขาจะเรียกว่า เป็นศูนย์เครือข่ายที่ 9 จะมีโรงเรียนในสังกัด
ประมาณ 19 แห่ง อันนี้ไม่รวมในส่วนของทางตำบลโนนสวรรค์ ตำบลน้ำอ้อม หรือตำบลเมืองบัว 
ถ้ารวมกันจริง ๆ แล้วจะมีผู ้บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดตรงนั้นมากกว่า 19 แห่ง   
จากการท่ีท่านผู้บริหารเหล่านี้ ท่ีทางท่าน ผอ.โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ของเราได้เรียนเชิญท่าน
ไปร่วมกิจกรรมและนำนักเรียนไปร่วมในการจัดกรรมครั้งนี้ กิจกรรมเสร็จก็รับประทานอาหารเท่ียง
กับคณะผู้บริหารต่าง ๆ ตลอดจนท่านรองปลัดด้วยนะครับ ซึ่งเขาก็มีความยินดีที่ได้มีบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนท้องถิ่น อบจ. กับ สพฐ. ซึ่งเขามองว่าเราเป็นพี่ใหญ่และ
ค่อนข้างจะมีงบประมาณที่ค่อนข้างจะพร้อมในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้เขา โดยเฉพาะในเรื่องของ 
Thinking School และอีกส่วนหนึ่งที่ได้คุยวันนั้น ท่านผู้อำนวนการโรงเรียนกีฬาท่านก็ไปด้วย  
และพื้นถิ่นแถวนั้นเขาชอบกีฬา แต่ว่าทางท่าน ผอ.โรงเรียนกีฬาก็ไม่ได้เตรียมในส่วนตรงนั้นไป 
เพราะว่ามันอาจจะมีการประสานงานช้าไป ก็ไม่เป็นไป แต่ว่าเสียงสะท้อนในวงที่เรารับประทาน
อาหารก็คือ ท่านว่าอยากจะให้จัดอย่างนี้ไปตลอด และที่สำคัญก็คือเวลาจัดเสร็จก็คืออยากจะให้
สรุปให้ถอดบทเรียน โดยอาศัยท่าน ผอ.โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์เป็นคนประสานและอยากจะ
นำเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านนายกนะครับ ไปนั่งหัวโต๊ะให้หน่อยนะครับ ทางท่านผู้บริหาร
เขาอยากจะพูดจะคุยแลกเปลี่ยนอะไรต่าง ๆ มันจะได้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเด็ก
นักเรียนที่นั้นจริง ๆ แล้วเขาไม่อยากไปเรียนที่อื่นหรอกครับ ถ้าเรามีการปฏิสัมพันธ์กันที่ดี และ
ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็ได้มีรถยนต์รับ-ส่ง ซึ่งปีนี้ทางท่านนายกท่านก็ให้ 
รถรับ-ส่งนักเรียนไปอีกคันหนึ่ง ก็เป็นความภาคภูมิใจ แต่ก็ยังไม่พอนะครับ ยังจะต้องใช้รถของ
เอกชนเข้าร่วมด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีดีนะครับ สำหรับวงการศึกษาของเรา เพราะฉะนั้น 
ก็อยากจะขอบคุณทางท่านนายกและทีมงานของ อบจ. เราทุกท่านท่ีลงไปช่วยในการศึกษาตรงนั้น 
โดยเฉพาะทุ่งกุลาร้องไห้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอนุชิตค่ะ 
นายอนุชิต กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุชิต  ภาระเวช 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ท่านประธานที่เคารพครับ
ในขณะที่พวกเรากำลังประชุมกันอยู่วันนี้พี่น้องร่วมประเทศของเราจังหวัดเชียงรายประสบกับภาวะ
วิกฤติน้ำท่วม ซึ่งก็คงจะเหมือนกับจังหวัดร้อยเอ็ดเราที่เคยประสบปัญหามาทุกปี ในนามของสภา 
ผมขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภาในนามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถ้าไม่
สามารถที่จะหาแนวทางที่จะไปช่วยเหลือได้ ขอเป็นหนังสือซักฉบับส่งไปเป็นกำลังใจต่อท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งขณะนี้พระอาจารยต้์อม 
ท่านเจ้าคุณวัดท่าสะแบงได้อุปถัมภ์ส่งหน่วยเรื่องกู้ชีพศิลานครไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว นั่นคือ
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ประเด็นที่ 1 ที่อยากจะกราบเรียนท่านประธาน ประเด็นที่ 2 สมาชิกสภาหลายท่านได้พูดถึงเรื่อง
การศึกษา ผมได้ติดตาม Facebook ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านบอกว่า 
ได้กำชับโรงเรียนถ่ายโอนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท้ัง  3  โรงเรียน และโรงเรียน
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นโยบายว่า 1 โรงเรียน 1 ความโดดเด่น ซึ่งก็เป็นเรื่องท่ีน่ายินดี
ครับ ผมได้อ่านรายละเอียดแล้ว ท่านมีความตั้งใจและเป็นหนึ่งในนโยบายและเป็นภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่โรงเรยีน
ทั้ง 3 แห่งนั้นตั้งอยู่ ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเป็นหลานของเรา ถ้าได้รับการดูแลจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากโรงเรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียนตามแนวนโยบาย
ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มันก็จะเกิดประโยชน์กับลูกหลานเรา ส่วนโรงเรียน
กีฬาท่านก็บอกว่า มีกีฬาหลายประเภทประสบความสำเร็จน้อยลง ผมมีโอกาสได้ถามท่านผู้อำนวยการ
โรงเรียนกีฬา เมื่อการแข่งขันท้องถิ่นที่ผ่านมาเราได้เหรียญทองประเภทเดียว นอกนั้นได้ระดับ  
รองลงไป ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขียนลง Facebook หลายชนิดกีฬา
ครับ ถ้าจะใช้คำว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นด้วยกัน
เราก็ยังเป็นรอง ท่านนายกก็บอกว่า มอบนโยบายเพื่อท่ีจะสร้างโรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งผลิตนักกีฬา
ท่ีเป็นพื้นฐานในระดับจังหวัด เพื่อท่ีจะไปสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถ
ที่จะไปแข่งกันกับโรงเรียนใหญ่ ๆ ที่มีความพร้อมในด้านวิชาการ แต่ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ งนะครับ 
ท่ีเราจะแสวงหาความโดดเด่นของพวกเราในแต่ละโรงเรียน ก็เป็นกำลังใจให้ท่านนายก ท่านผู้บริหาร
โรงเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้ดำเนินภารกิจของโรงเรียน ประเด็นที่ 3  
รพ.สต. ซึ ่งเราพูดกันตลอด พูดกันบ่อยมาก ผมก็อยากให้ท่านลงไปกำชับ กำกับ ดูแล ให้คน  
ที่รับผิดชอบได้มีการติดตามและประเมินผลการทำหน้าที่ของ รพ.สต. ในแต่ละแห่ง อยากให้เห็น
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในนโยบายที่สำคัญ ในภาระกิจที่สำคัญ ทำเป็นเอกสารเหมือนที่ท่านขอ
งบประมาณ ในด้านต่าง ๆ ที่มีภารกิจตามบทบาทหน้าที่ รพ.สต. หรือที่ไปร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลประจำอำเภอว่า ทำอะไร ตรงไหน ในแต่ละเรื ่อง นำแจ้งให้ฝ่ายสภา 
ได้รับทราบ ฝ่ายสภาเองก็จะได้รับทราบ ได้เห็นการทำหน้าที่การทำงานของ รพ.สต. ทั้งหมด  
ทั้งมวลนี้ผมก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการทำหน้าที่ตามบทบาทภาระหน้าท่ี
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผลสุดท้ายแล้วผู ้ได้รับผลประโยชน์ก็คือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
ร้อยเอ็ดครับ ขอบคุณครับ    

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านธนพลค่ะ  
นายธนพล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ผมนายธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร   
ก่อนอื่นผมขอใช้สิทธิ์อภิปราย 2 ส่วนคือ 1. อภิปรายในส่วนท่ีค้างคา 2. มีพาดพิงผม นำเรียนในส่ิงท่ี
ผมนำเสนอต่อท่านสมาชิกท่ีอยู่ข้างเคียงว่า วันนี้ผมต้องอภิปรายช่ืนชมคณะช่าง ท่านผู้อำนวยการกอง 
และผู้ปฏิบัติงานจากการที่ใช้สภาแห่งนี้ และท่านนายกนำเครื่องจักรไปบริการ ได้รับการชื่นชมจาก
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ประชาชนจำนวนมาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านแล้ว  
ส่วนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็จะผ่านแล้ว 
แสดงว่างบประมาณไร้รอยต่อ สามารถทำงานต่อเนื ่องได้ เพราะบางทีเราทำงบประมาณล่าช้า  
จากการท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทำให้ทราบว่า งบประมาณท่ีเพิ่มขึ้น ก็อยากให้ฝ่ายบริหารแจ้ง
สมาชิกสภาทราบด้วย ทราบว่าวันที่ 20 กันยายน 2567 จะเกลี่ยงบประมาณทั้งหมดที่เหลือ อาจจะ
นำเข้าสู่สภารอบสุดท้าย ผมจึงนำเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ ถ้าเป็นไปได้เครื่องจักรหรือวัสดุที่เรามี  
ถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้ทำเป็นปฏิทินท่ีจะออกไปทำงานโชว์ชาวบ้าน เรามีท้ังหมด 36 เขต ในหนึ่งปี 
365 วัน แบ่งเขตละ 10 วัน ก็น่าจะดีครับ เราจะได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่า วันนั้นนะ 
เดือนนี้นะ เครื่องจักรจะเข้าทำงาน จึงเป็นข้อเสนอให้ฝ่ายบริหารรับทราบ ช่วงนี้เป็นปลายฤดูฝนจะ
เข้าฤดูหนาว ใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยว ผมก็เช่ือครับว่า ถนนพื้นท่ีในหมู่บ้าน ผมทราบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีรถเกรดเดอร์ อาจจะมีหลายชุด ลองบริหารเวลาออกไปช่วยพี่น้องประชาชน
ในส่วนที่ขาดศักยภาพ ถ้าจะใช้งบประมาณ อาจจะเป็นต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้ว แต่ละ
ท้องถิ่นต่าง ๆ อาจจะมีปัญหา เรื่องการใช้งบประมาณ เราพอมีศักยภาพ เติมน้ำมัน แล้วมีแผนออกไป
ช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพรพื้นที่เป็นทุ่งนาส่วนมาก ดังนั้น ถ้ามีการสัญจรไปมาในช่วงที่มี
การเก็บเกี่ยว ก็อยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำเครื่องจักร รถเกรดเดอร์ไปปรับ 
ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ  
นายก อบจ. ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในวาระนี้ส่วนใหญ่  

ก็เป็นเรื่องเดิม ๆ ที่สมาชิกสภาสะท้อนให้ผมฟังเป็นประจำ ผมเองก็ทราบครับว่า  มันก็เป็นความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากที่ผมได้นำเรียนทุกท่านไป มีอะไรบางอย่างที่ ผมเองยังหาทาง
ในการจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ซ่อมแซมถนน ท่านก็คงทราบว่าเครื่องจักรเรามีอยู่ไม่กี่ชุด และมีปัญหาในพื้นท่ีท่ีไปทำงาน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวัสดุที่ท่านบอกว่าให้ทำเป็นปฏิทินเขตละ 10 วัน มันไม่มีอยู่จริงครับ มีแต่ขอเพิ่ม ผมเอง 
ในฐานะฝ่ายบริหาร พอดูข้อมูลทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมก็ยอมรับว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ 
ยังไม่เป็นตามท่ีผมต้องการ ก็หาทางจัดการและก็หาทางเพิ่มเครื่องจักร ซึ่งนำเรียนกับท่ีประชุมสภา
เพื่อทำการขออนุมัติต่อสภาในครั้งต่อไป ผมก็จะพยายามจัดการครับ ผมทราบครับว่า  เป็นเรื่อง
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ช่วงที่ผมเข้ามาทำหน้าที่นายกปรากฏว่า ถนนพังชำรุดมาก 
อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงอายุการใช้งานจากท่ีเราทำถนน จึงเกิดปัญหาชำรุดในช่วงนี้ ต้องขอบคุณ
ในบางพื้นท่ี เช่น ตำบลดูกอึ่ง ท่านนายกบอย ท่านโทรศัพท์มาหาผมบอกว่า ท่านเข้าใจและเห็นใจ 
ท่านบอกว่า ขออนุญาตดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ส่วนเรื ่อง
การศึกษา ต้องขอขอบคุณท่าน สจ.อนุชิต ท่ีอ่าน Facebook แล้วนำมาเล่าให้ท่านสมาชิกทุกท่าน
ได้รับทราบความต้ังใจของผม ผมใช้คำว่า ผมเองพูดอยู่ตลอดว่า โรงเรียนในสังกัดมี  4  โรงเรียน 3
โรงเรียนมาจากการถ่ายโอน 1 โรงเรียนเป็นโรงเรียนเฉพาะด้าน การท่ีจะให้ท้ัง  3 โรงเรียนของเรา
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ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนประจำจังหวัด หรือเปรียบเทียบกับโรงเรียนประจำอำเภอ ก็คงสู้
โรงเรียนเหล่านั้นไม่ได้หรอกครับ เราเคยเห็นนักเรียนท่ีอยู่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยท่ีสอบติดแพทย์
ยกห้อง แล้วเราต้องการอยากให้โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมสอบแพทย์ติดยกห้องก็คงเป็นไปไม่ได้
ครับ วันนี้เมื ่อเช้าเรามีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพดำเนินการ โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการทำ
สื่อการเรียนการสอน ผมก็บอกว่า ผมเชื่อมาตลอดว่า คนเรามีทั้งด้านที่โดดเด่นและด้านที ่เป็น
ข้อด้อย เช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดของเรา ข้อด้อยก็มี ถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ประจำอำเภอ ประจำจังหวัด เราสู้เขาไม่ได้หรอกครับในด้านวิชาการ เราก็มีข้อดีของเรา ซึ่งวันนี้  
ผมก็บอกในท่ีจัดอบรมว่าให้กล้าคิด กล้าเปล่ียนแปลง คิดนอกกรอบจากแนวทางท่ีเคยทำมา อะไร
ท่ีสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ประสบความสำเร็จได้ให้มาบอกผม ผมพร้อมรับฟัง
และพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ถ้าคิดแล้วทำไม่ได้ให้มาบอกผม ผมจะช่วยหาคนมาช่วยทำ  
ผมต้องการให้โรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีแค่ 4 โรงเรียน ซึ่งไม่ได้เยอะ ใช้งบประมาณก็ไม่ได้มาก ถ้าทำ
แล้วประสบความสำเร็จผมก็ยินดีครับ ผมก็ต้องขอโทษท่าน สจ.วรการ และท่าน สจ.บุญเลิศ วันท่ี
จัดสัมมนาวิชาการท่ีผมไม่ได้ไป การมาทำหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด บางทีผม
ก็แยกร่างไม่ได้ บางทีพี่น้องประชาชนก็เชิญไปร่วมงาน บางทีปฏิเสธก็ลำบาก เมื่อก่อนก็โชคดี
หน่อยมอบหมายท่าน สจ.นราภรณ์  ไวนิยมพงศ์ ไปแทนบ้าง แต่ขณะนี้ถ้าไปก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายการเลือกตั้ง ผมจึงได้ท่านเลขานายกทรงศักดิ์  เลิศลำหวาน ลงพื้นที่ ผมเองก็ตั้งใจ
อยากไปร่วมทุกงาน ไม่ว่าเป็นภารกิจทางวิชาการ ภารกิจของ อบจ.ร้อยเอ็ด ภารกิจงานประเพณี
ต่าง ๆ หรือภารกิจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องถนน ให้ทำบันทึกมานะครับ ผมจะ
มอบให้กองช่างไปดำเนินการ ก็ถือโอกาสรับเป็นข้อมูลไว้ จะหาวิธีการจัดการเรื่องนี้ให้ดีท่ีสุด ซึ่งก็
ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในการดำเนินการจัดหาเครื่องจักรมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ต่อไป
ในอนาคตข้างหน้าครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ วันนี้เราก็ได้ประชุมกันมาพอสมควร
แล้วนะคะ ต้องขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมค่ะ 
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